

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายวราภรณ์ เชื้องช้าง	ประธานสภาเทศบาลตำบลควนศรี	
๒	นายสหัส เกลี้ยงกลม	รองประธานสภาเทศบาลตำบลควนศรี	
๓	นายรัชพล ไทยเกิด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต ๑	
๔	นางอมร ทองสาร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต ๑	
๕	นายสุริยา พรหมนคร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต ๑	
๖	นายประยุทธ์ คงคชวัน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต ๑	
๗	นายประสิทธิ์ สุทิน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต ๑	
๘	นายสมเจต รักสม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต ๒	
๙	นายวิรัช จันทบูรณ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต ๒	
๑๐	นายปรีชา เรือนสูง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต ๒	
๑๑	นายบัญชา ดั่งเวือง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต ๒	
๑๒	นายสมพร ปานศิริ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต ๒	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายธีระ โพธิ์เพชร	นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี	
๒	นางพงศ์สิทธิ์ เกษเพ็ชร	รองนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี	
๓	นายบำเรอ เชื้อพุด	รองนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี	
๔	นายโกมล นิมงาม	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลควนศรี	
๕	นายวัชร พงษ์สุวรรณ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	
๖	นางสาวเสาวภา รัตนพันธ์	เลขานุการสภาฯ	
๗	นางอภิสร คชคชวัน	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๘	นางศรีสุดา อักษร	นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าปลัด	
๙	นายมนต์ชัย สงจันทร์	นิติกร	
๑๐	นางสาวพจมาน สว่างวงษ์	นักจัดการงานทั่วไป	

/เมื่อถึง...

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลควนศรี ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา ผู้มาประชุมปรากฏว่ามีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม จึงได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรีเข้าห้องประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ

นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์ เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาฯ จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

นายวรภรณ์ เชื่องช้าง ประธานสภาฯ จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม
- นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ สมาชิกครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑. ให้โอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้โอนย้ายพนักงานเทศบาลสามัญ ราย นายศิริชัย บุญศรี ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลควนศรี โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลพรุพี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๑.๒. รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ

-ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ราย นางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยสงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด สังกัดเทศบาลตำบลควนศรี ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

-ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี ได้มีคำสั่งที่ ๒๘๕/๒๕๖๔ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ราย จำเอกประสิทธิ์ สายแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลพรุพี โอน(ย้าย)มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลควนศรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

นายวรภรณ์ เชื่องช้าง ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

- ขอเชิญท่านสมาชิกฯตรวจสอบความถูกต้อง ท่านใดประสงค์ขอแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอน ข้อความตอนหนึ่งตอนใด โปรดยกมือครับ

- หากไม่มี ท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุม

สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- รับรอง ๑๑ เสียง
- ไม่รับรอง - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวราภรณ์ เชื้องช้าง ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓

-ตามที่สภาเทศบาลตำบลควนศรีได้กำหนดให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน รับคำเสนอขอแปรรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี และนัดประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติในวันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

-คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ได้จัดส่งรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภาในวันนี้

-คณะกรรมการแปรรูปที่ดินประกอบด้วย

๑. นายปรีชา เรือนสูง ประธานคณะกรรมการ
๒. นายสมเจต รักสม กรรมการ
๓. นางอามร ทองสาร กรรมการ/เลขานุการ

ซึ่งกรรมการทั้งสามท่านได้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับคำเสนอแปรรูปที่ดิน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี ผลปรากฏว่า ในวันเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคำเสนอแปรรูปที่ดินหรือขอสงวนคำแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมไปถึงเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้มีความเห็นมาให้คงร่างเดิมโดยไม่มีกรแก้ไขแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามร่างเดิมให้สภาพิจารณาในวันนี้ ดังนั้นจึงขอผ่านวาระที่ ๒ ขึ้นแปรรูปที่ดินและก่อนจะเข้าสู่วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ ผมขอให้เลขานุการสภาได้ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกทราบ ขอเชิญครับ

นางสาวเสาวภา รัตนพันธ์
เลขานุการสภา

ท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมไปถึงเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาครั้งนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ จึงนำเรียนท่านประธานสภาได้เสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

/นายวราภรณ์...

นายวรารักษ์ เชื่องช้า
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบให้ทราบแล้วนั้น การพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระ
ที่ ๓ ระเบียบกำหนดว่าไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้
มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร ดังนั้น ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้
-ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวรารักษ์ เชื่องช้า ประธานสภาฯ)

-เมื่อที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติแล้ว ผมขอให้ท่าน
เลขานุการสภาได้ชี้แจงขั้นตอนในการดำเนินการและกฎหมาย ระเบียบ ในขั้นตอน
ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์
เลขานุการสภาฯ

ท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๙ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ส่วนที่ ๔
มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่าง
เทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลตำบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติ
ไปยังนายอำเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและ
เทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จ
และส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรค
หนึ่ง ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภา
เทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
เทศบัญญัติคืนมาถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภา
เทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ
และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายใน
สามสิบวันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือยืนยันตามร่าง
เทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่
มีอยู่ให้ร่างเทศบัญญัตินั้น เป็นอันตกไป

นายวราภรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านเลขาธิการฯ ที่ได้ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบให้ทราบ
ขอบคุณครับ

๔.๒. เรื่องการพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับการประชุมและ
การศึกษาของสภาเทศบาลตำบลควนศรี

-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นางสาวเสาวภา รัตนพันธุ์
เลขานุการสภาฯ

ท่านประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างระเบียบ
ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการศึกษาของสภาเทศบาลตำบลควนศรี
จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย

๑. นายปรีชา เรือนสูง
๒. นายประยุทธ์ คงคชวัน
๓. นายสมพร ปานศิริ

โดยมีอำนาจหน้าที่ จัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการศึกษา
ของสภาเทศบาลตำบลควนศรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด ๙ ข้อ ๑๑๗ วรรค ๔ บัดนี้ คณะกรรมการฯ ที่ได้รับ
การคัดเลือกและแต่งตั้งตามมติสภาฯข้างต้น ได้จัดทำร่างระเบียบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดส่ง
ให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบพร้อมพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาฯ นำเรียนสมาชิกสภาฯร่วมตรวจสอบร่าง ฯ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ใช้บังคับของสภาเทศบาลตำบลควนศรีต่อไป

นายวราภรณ์ เชื่องช้าง
ประธานสภาฯ

ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้วนั้น

-สมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะขอแก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดแห่งร่างระเบียบว่า
ด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการศึกษาของสภาเทศบาลตำบล
ควนศรี โปรดยกมือครับ

-หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข เพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม

-สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการศึกษาของสภาเทศบาลตำบลควนศรี โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๑ เสียง

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

- งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวราภรณ์ เชื่องช้าง ประธานสภาฯ)

-เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมและการศึกษาของสภาเทศบาลตำบลควนศรีนี้ ด้วยมติเอกฉันท์

-กระผมจะมอบหน้าที่ให้ท่านเลขาธิการฯ นำระเบียบดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนศรีรับทราบโดยทั่วถึงกัน ขอขอบพระคุณครับ

/นายวราภรณ์...

นายวราภรณ์ เชื้องช้าง
ประธานสภาฯ

-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑. ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีมิได้ ก่อ
หนี้ผูกพัน รายการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรี
งบประมาณ ๓๖๔,๖๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

-ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติครับ

นายธีระ โพธิ์เพชร
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายธีระ โพธิ์เพชร
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรี งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๓๖๔,๖๐๐ บาท
(สามแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลควนศรี เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบ ปร มาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานการรักษาสภาพภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรี งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๓๖๔,๖๐๐ บาท
(สามแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

เหตุผล

เนื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ข้างต้น
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก
โดยขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลควนศรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๕๘ ในกรณีที่มี
รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงนำเรียนสภาเทศบาลตำบลควนศรี พิจารณา

นายวราภรณ์ เชื้องช้าง
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ เสนอญัตติไปนั้น สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย
หรือซักถาม เชิญครับ

-หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือซักถาม ผมขอมติที่ประชุม
-สมาชิกสภาท่านใดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รายการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรี งบประมาณ ๓๖๔,๖๐๐ บาท
(สามแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- อนุมัติ ๑๑ เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวราภรณ์ เชื้องช้าง ประธานสภาฯ)

/นายวราภรณ์...

นายวราภรณ์ เชื้อช้าง
ประธานสภา

๕.๒ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รายการโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์
ประจำเทศบาลตำบลควนศรี งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

นายธีระ โพธิ์เพชร
นายกเทศมนตรี

-ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติครับ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายธีระ โพธิ์เพชร
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รายการโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม
อเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลควนศรี งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลควนศรี เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ
โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลควนศรี
งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

เหตุผล

เนื่องจาก กองช่าง ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้าง รายการโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้
ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ใช้ประโยชน์ในกิจการสาธารณะร่วมกัน โดยดำเนินการขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลควนศรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

นายวราภรณ์ เชื้อช้าง
ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกฯ เสนอญัตติไปนั้น สมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย
หรือซักถาม เชิญครับ

-หากไม่มีท่านสมาชิกสภา ท่านใดอภิปรายหรือซักถาม ผมขอมติที่ประชุม
-หากไม่มีท่านสมาชิกสภา ท่านใดอภิปรายหรือซักถาม ผมขอมติที่ประชุม
-สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รายการโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม
อเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลควนศรี งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามล้านบาทถ้วน) โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

- อนุมัติ ๑๑ เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวราภรณ์ เชื้อช้าง ประธานสภา)

/นายวราภรณ์...

นายวราภรณ์ เชื่องข้าง
ประธานสภา

ต่อไปเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

-สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นๆ นำเสนอเชิญครับ

-หากไม่มี ผมขอปิดประชุม

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม ทำให้การประชุมสำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ขอขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวภา รัตนพันธ์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลควนศรี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว ถูกต้อง เมื่อวันที่๒..... เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุรียา พรหมนคร)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต ๑

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอิชพล ไทยเกิด)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต ๑

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประยुทธ คงคชวัน)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนศรี เขต ๑

-ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายวราภรณ์ เชื่องข้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลควนศรี

สภาเทศบาลตำบลควนศรี ได้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนศรี สมัย..... ๒๕๖๔

(นายวราภรณ์ เชื่องข้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลควนศรี